



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการภูมิภาค
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๕
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา วัน/เดือน/ปี : ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ หัวข้อ : ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) รายงานผลการติดตามการดำเนินการตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง Link ภายนอก : หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นายประหยัด สองสีใส) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายไชยยนต์ วงศ์ใหญ่) ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอเชียงคำ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นายประหยัด สองสีใส) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ ตำบลห้วยวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ๕๖๑๑๐
ที่ พย ๐๓๓๒/ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ประกาศผลการปฏิบัติงานข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก และ
ขออนุมัติเผยแพร่ในเว็บไซต์เรียน สาธารณสุขอำเภอเชียงคำ

เรียน สาธารณสุขอำเภอเชียงคำ

เรื่องเดิม

ตามที่รัฐบาลกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประเด็น ให้หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและ การ
ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาให้คุณหรือโทษ ต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน นั้น

ข้อเท็จจริง

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ ขอประกาศผลการ ปฏิบัติงาน
ของข้าราชการตามประกาศของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการ ปฏิบัติราชการ
อยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในรอบการประเมินที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕
ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้ข้าราชการในสังกัดได้รับทราบถึงผลการ ปฏิบัติงาน

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัตินำประกาศข้างต้น เผยแพร่
ในเว็บไซต์ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ ต่อไป

(นายประหยัด สองสีใส)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ทราบ / อนุมัติ

(นายไชยยนต์ วงศ์ใหญ่)

สาธารณสุขอำเภอเชียงคำ



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขียงคำ
เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

โดยที่หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กำหนดให้ผู้ประเมิน ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไป ให้ดียิ่งขึ้น

ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขียงคำ จึงขอประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในรอบการประเมินที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขียงคำ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

(นายไชยยนต์ วงศ์ใหญ่)
สาธารณสุขอำเภอเขียงคำ